



ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
รองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภารกิจด้านนโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อ - ชื่อสกุล (รองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) นายสาทิต แทนบุญ
ตำแหน่ง : (รองคณบดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี
ผู้บังคับบัญชา : (คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

(สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ) มีหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ในการบริหารกิจการของวิทยาลัย การวางแผนการปฏิบัติงาน ในการควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน นโยบายและแผนงบประมาณ งานติดตามและ ประเมินผล งานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี งานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประหยัดพลังงาน งานสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี งานคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยและคณะกรรมการสถานศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
--

ภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
1. งานนโยบาย และ แผนงบประมาณ	กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานด้านแผน และงบประมาณ รวมทั้งโครงการ กิจกรรม ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี ประสิทธิภาพ	งานถูกต้องแม่นยำ มีการ ประสานงานจากหน่วยงาน ภายใน และภายนอก ได้อย่าง ทันเวลา

ภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) ต่อ

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	กิจกรรมหลัก (Key Activities)	ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator)
2. งานติดตาม ประเมินผล	การบริหารจัดการติดตามโครงการต่างๆ ดำเนินการทันเวลา และเกิดประสิทธิผล สูงสุด	โครงการเกิดประสิทธิผล มีการ ดำเนินการตามแผน ตามวัน เวลา ได้รับความน่าเชื่อถือและ ความไว้วางใจ
3. งานชมรมศิษย์เก่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี	การบริหารงานชมรมศิษย์เก่าของวิทยาลัย ให้มีความสมัครสมาน สามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และ เพื่อนร่วมรุ่น	มีความสมดุลระหว่างชีวิต ซึ่งจะ เป็นการพัฒนาหลักความสมดุล ของชีวิตศิษย์เก่าให้มีความ ผูกพันกัน
4. งานการบริหารความ เสี่ยง การควบคุมภายใน การประหยัดพลังงาน	งานบริหารความเสี่ยง การประหยัดพลังงาน เป็นการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยให้ดีขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้	วิทยาลัยสามารถลดความเสี่ยง ลง และมีมาตรการประหยัด พลังงาน ทำให้วิทยาลัยได้รับ ความน่าเชื่อถือและความ ไว้วางใจ
5. งานสมาคมผู้ปกครอง และครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี	การควบคุม กำกับ ดูแล การให้คำปรึกษา ด้านสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัย นาฏศิลป์จันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพ	สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี มีความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก ของสมาคม และการช่วยเหลือ สมาชิก
6. งานคณะกรรมการ ประจำวิทยาลัย และคณะกรรมการ สถานศึกษา	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบการ บริหาร การดูแลนโยบาย พันธกิจ และ วัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการประจำวิทยาลัย และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุม และร่วมกำหนด นโยบาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน